

THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG MẦM NON NOONG LUỐNG
XÃ THANH YÊN

- 1. Tên trường:** Trường Mầm non Noong Luống xã Thanh Yên
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** Bản Huồi Phúc - xã Thanh Yên - tỉnh Điện Biên
Điểm trường 1: Thôn A1 xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên
Điểm bản 2: Bản Noong Luống, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ hòm thư điện tử của nhà trường: mnxnl.hdb@dienbien.edu.vn
Trang thông tin điện tử của nhà trường:
<https://mnnoongluong.huyendienbien.edu.vn>
- 3. Loại hình của nhà trường:** Trường mầm non Công lập.
- 4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục**

Trường Mầm non Noong Luống xã Thanh Yên phấn đấu xây dựng trở thành một ngôi trường hạnh phúc cho tất cả CB_GV_NV và các học sinh. Nơi tất cả mọi thành viên đều cảm nhận được niềm vui, sự bình an để từ đó phát huy cao nhất khả năng của mỗi người. Nơi tình yêu thương được chia sẻ để thắp sáng ước mơ của mỗi học sinh, uơm mầm những nhân cách tốt. Nơi các giáo viên được yêu thương để đồng hành và cùng nhau phát triển nhà trường trao yêu thương đến học sinh và khẳng định giá trị của bản thân trở thành những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo. Trường trở thành trường đạt chuẩn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo hướng đổi mới hội nhập. Học sinh trường Mầm non Noong Luống là những bạn nhỏ hạnh phúc, biết

yêu thương và lan toả tình yêu thương với thông điệp: "Trẻ hạnh phúc - Cô hạnh phúc - Ngôi trường hạnh phúc - Phát triển bền vững".

Mang sứ mệnh là tạo ra môi trường giáo dục hạnh phúc và đa chiều, trẻ em được trưởng thành trong hạnh phúc. “Xây dựng ngôi trường hạnh phúc; trẻ có tâm hồn phong phú; trẻ có nhân cách tốt, trẻ khoẻ mạnh; trẻ hoà nhập; trẻ chịu khó suy nghĩ; trẻ luôn cố gắng và nỗ lực; Mang đến hạnh phúc và thành công cho mọi trẻ”. Với phương châm làm việc “Nơi yêu thương chấp cánh những ước mơ” nhà trường xác định rõ mọi thay đổi, đổi mới đều hướng đến đích cuối cùng là trẻ. Để tạo nên một đứa trẻ hạnh phúc thì trẻ phải được sống trong môi trường thực sự hạnh phúc, được tôn trọng phát triển, thể hiện bản thân.

Với phương châm “Yêu thương – Tôn trọng – Đồng hành – Học hỏi”. Chúng tôi luôn xây dựng trường mầm non Noong Luống là tập thể biết quan tâm, nâng đỡ, đoàn kết, tin tưởng để nơi làm việc là ngôi nhà thứ 2 của mỗi người. Giáo viên đặt tâm huyết trên từng việc làm từ môi trường được chuẩn bị đến cử chỉ, hành vi với trẻ và cộng đồng “Gửi yêu thương qua mỗi việc làm”. Chú trọng phát triển nhân cách trẻ (các giá trị yêu thương, biết ơn, tự tin, tôn trọng, trách nhiệm); hoàn thiện tri thức (kiến thức, khoa học ứng dụng, văn hóa xã hội, công nghệ thông tin) và tư duy toàn cầu (Biết khẳng định bản thân, sẵn sàng hội nhập).

Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng lộ trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho CBGVNV nắm bắt nhanh những vấn đề cần đổi mới trong giai đoạn giáo dục mầm non đang trên đà hội nhập. Mỗi cá nhân được học tập và mong muốn được thể hiện khả năng của bản thân trước tập thể và phụ huynh, học sinh. Điều cốt lõi của quá trình bồi dưỡng là khơi dậy được khát khao muốn đổi mới của mỗi CBGVNV.

5. Quá trình hình thành và phát triển

Trường mầm non Noong Luống được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 8 năm 2000. Nhà trường được xây dựng tại bản Huổi Phúc - xã Noong Luống

- huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên (nay là xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên). Trường có tổng diện tích 5861.8m², gồm 1 điểm trường trung tâm và 2 điểm trường lẻ ở cách điểm trường chính từ 2 km đến 5 km. Điểm trường trung tâm có 07 phòng học và các phòng chức năng như phòng hiệu bộ, phòng giáo dục nghệ thuật. Trường có 01 bếp ăn ở trung tâm. Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy - HĐND - UBND các cấp, các cơ quan ban ngành đoàn thể nên cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư xây dựng đồng bộ, có đủ phòng học và các phòng chức năng, các công trình của trường được xây dựng kiên cố, có tường bao và hàng rào thép B40, có sân chơi được lát gạch và láng xi măng sạch sẽ, có đồ chơi ngoài trời đủ số lượng theo quy định. Lớp học có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Nhà trường có tổng số 30 CBQL - GV - NV (trong đó cán bộ quản lý 2 đồng chí). BGH đều có trình độ chuyên môn Đại học; trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý. Trình độ vượt chuẩn (Đại học) của Giáo viên đạt tỉ lệ 100% ; Nhân viên Văn phòng, Cấp dưỡng, Bảo vệ đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn; được cơ cấu gồm 02 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng.

Đội ngũ CBQL, GV, NV là nhân tố quyết định chất lượng CS-GD trẻ. Chính vì vậy việc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ CBQL, GV, NV đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng là vấn đề được nhà trường hết sức chú trọng; 100% VC-NLĐ nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn; có năng lực chuyên môn vững vàng, nắm vững yêu cầu, nội dung và phương pháp CS-GD trẻ; Nhà trường có 23/24 giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 95,8%.

Nhà trường có Chi bộ độc lập được thành lập năm 2006. Có tổng số 19 Đảng viên; luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong nhà trường, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ; chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả các mặt về chính trị tư tưởng và tổ chức; quan tâm công tác bồi dưỡng

thể hệ trẻ; công tác kết nạp đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu quy định.

Hội đồng trường và Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự quyết tâm cố gắng vươn lên và lòng yêu nghề mến trẻ của tập thể VC-NLĐ nhà trường trong công tác chăm sóc- giáo dục trẻ, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể và sự nhiệt tình ủng hộ cao của tất cả các bậc cha mẹ học sinh. Sau nhiều năm xây dựng và trưởng thành trong điều kiện khó khăn, vất vả song đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để ghi nhận kết quả về sự cố gắng nỗ lực đó, trường mầm non xã Noong Luống được công nhận “Chuẩn quốc gia mức độ I” theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Trường Mầm non xã Noong Luống đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo quyết định số 3186/QĐ-SGDĐT ngày 06/11/2020.

Có được niềm vinh dự đó là cả quá trình kiên trì bền bỉ phấn đấu đầy tâm huyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương của toàn thể nhân dân xã Noong Luống, sự đầu tư, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên và đặc biệt là công sức, trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Quyết tâm giữ vững những thành tích đạt được và không ngừng phấn đấu vươn lên của tập thể CB,GV, NV nhà trường, liên tục các năm trường luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Bằng khen của UBND tỉnh, huyện và năm học 2022-2023 nhà trường được UBND tỉnh Điện Biên tặng Cờ thi đua với thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong năm học.

Đạt được những kết quả như ngày hôm nay, chính là nhờ sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo HĐND, UBND huyện Điện Biên, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể viên chức và người lao động nhà trường. Tập thể trường mầm non xã Noong

Luồng, phấn đấu giữ vững những thành quả đã đạt được và quyết tâm đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế.

6. Thông tin người đại diện

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bén

Số điện thoại: 0985704759

Địa chỉ hòm thư điện tử: bennt.mnxml.hdb@dienbien.edu.vn

7. Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND xã Thanh Yên